

Chức năng phân phối 101

Những Điều Quan Trọng Quý Vị Cần Biết Và Tại Sao

Xác Định Sự Đại Diện Trong Quốc Hội

Mỗi 10 năm, kết quả kiểm đếm dân số của các tiểu bang (state) từ cuộc thống kê dân số mười năm một lần sẽ giúp xác định số ghế mà mỗi tiểu bang (state) sẽ nắm giữ trong Hạ Viện Hoa Kỳ. Sau cuộc thống kê dân số đầu tiên vào năm 1790, mỗi thành viên của Hạ Viện Hoa Kỳ đã đại diện cho khoảng 34,000 người. Ngày nay, mỗi thành viên đại diện cho hơn 700,000 người.

Quá trình này, được gọi là chức năng phân phối, là một trong những mục đích sử dụng quan trọng nhất của kết quả thống kê dân số vì nó tác động đến tiếng nói của quý vị trong Quốc Hội. Các kết quả kiểm đếm từ cuộc Thống Kê Dân Số 2020 mà được sử dụng cho chức năng phân phối bao gồm số người sống ở mỗi tiểu bang (state), cộng với các nhân viên quân sự và dân sự liên bang đang sống ở nước ngoài và các thành viên gia đình sống cùng với họ, những người mà có thể được tính theo tiểu bang (state) nhà của họ.

Đây là quy định của Hiến Pháp Hoa Kỳ

Điều 1, Mục 2 của Hiến Pháp Hoa Kỳ bắt buộc chúng tôi phải thực hiện một cuộc thống kê dân số để kiểm đếm dân số mỗi 10 năm một lần để hỗ trợ chức năng phân phối số ghế trong Quốc Hội.

Cách Hoạt Động

Kể từ năm 1940, "Phương Pháp Tỷ Lệ Bình Đẳng" đã được sử dụng để phân phát 435 ghế trong Hạ Viện Hoa Kỳ. Theo Hiến Pháp, mỗi tiểu bang (state) được trao một ghế. Sau đó, 385 ghế còn lại được phân phát dựa trên một công thức nhất định. Công thức này tính ra một số giá trị dựa trên tổng dân số

của mỗi tiểu bang (state) và số ghế tiềm năng mà mỗi tiểu bang (state) có thể nhận được. Các giá trị đó được xếp hạng để xác định số ghế bổ sung mà mỗi tiểu bang (state) có thể nhận được.

Dân số của Đặc khu Columbia, Puerto Rico và các Vùng Đảo trực thuộc Hoa Kỳ bị loại khỏi công thức này bởi vì những lãnh thổ này không có ghế bầu cử nào trong Hạ Viện Hoa Kỳ.

Xác Định Số Phiếu Đại Cử Tri

Số phiếu đại cử tri mà một tiểu bang (state) nhận được sẽ tùy thuộc vào sự đại diện của tiểu bang đó trong Quốc Hội. Mỗi tiểu bang (state) được trao một phiếu đại cử tri cho mỗi trong số hai thượng nghị sĩ của mình, cộng với một phiếu cho mỗi ghế của mình trong Hạ Viện Hoa Kỳ. Số lượng ghế của mỗi tiểu bang được tính dựa trên thống kê dân số.

Tác Động Đến Ranh Giới Lập Pháp

Sau một cuộc thống kê dân số, sự thay đổi về dân số và đại diện quốc hội giữa các tiểu bang (state) thường đòi hỏi các tiểu bang (state) phải vẽ lại ranh giới các khu vực bầu cử của mình. Cục Thống Kê Dân Số cung cấp cho các tiểu bang (state) các kết quả kiểm đếm dân số khu vực địa phương cần thiết cho việc vẽ lại hoặc "tái phân chia khu vực" cho mục đích xác định mức đại diện trong quốc hội và các ranh giới lập pháp khác trong các dữ liệu liên quan đến chủ đề tái phân chia khu vực sau này.

Bộ Tài Liệu Về Chức Năng Phân Phối Cho Thành Viên Báo Chí

<www.census.gov/newsroom/press-kits/2021/2020-census-apportionment-counts.html>

Kết nối với chúng tôi
@uscensusbureau

Để có thêm thông tin:
2020CENSUS.GOV

D-FS-GP-VI-045

09/02/2021

Shape
your future
START HERE >

United States®
Census
2020